



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้อ.ก.พ. กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ดำเนินการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๓ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑.	นายเบญจพล สุวรรณะ	สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ)	สำนักงานสาธารณสุข อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒.	นายมนตรี สมบูรณ์ทรัพย์	สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ)	สำนักงานสาธารณสุข อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
๓.	นายบุญฤทธิ์ เอ็งไฉ่	สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ)	สำนักงานสาธารณสุข อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

/ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวน และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๖ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซ้ำตัว) ใหม่ตามแนวทางที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ กำหนด อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลงานให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสมเกียรติ คณาสวัสดิ์)
ชายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

ตามมติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	สัดส่วน ของผลงาน
๑	นายเบญจพล สุวรรณระ	จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนามชัยเขต กลุ่มงานบริหารทั่วไป นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๓๑๑๕๒	จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๓๐๑๕๙	เลื่อนระดับ	๑๐๐%
ชื่อผลงานที่เคยส่งประเมิน "พฤติกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน จังหวัดฉะเชิงเทรา"							
ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/วิธีการเพื่อปรับปรุงงาน "แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอพนมสารคามในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก"							
๒	นายมนตรี สมบูรณ์ทรัพย์	จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๓๑๑๐๕	จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสนามชัยเขต สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๓๑๑๕๐	เลื่อนระดับ	๑๐๐%
ชื่อผลงานที่เคยส่งประเมิน "การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ จังหวัดฉะเชิงเทรา"							
ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/วิธีการเพื่อปรับปรุงงาน "การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา"							
๓	นายบุญฤทธิ์ เฮ็งไฉ่	จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	๓๐๘๗๔	จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)	๓๔๒๗๕	เลื่อนระดับ	๑๐๐%
ชื่อผลงานที่เคยส่งประเมิน "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ จังหวัดฉะเชิงเทรา"							
ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/วิธีการเพื่อปรับปรุงงาน "การพัฒนาระบบควบคุม ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชาชนในยุค Thailand ๔.๐"							